

วันที่: อาทิตย์ 1 - อังคาร 31 มีนาคม 2563



ดร.สมพร สิบถวิลกุล

‘ทิพย’กำไรสุทธิกว่า 1,863 ล้าน รุกขยายลูกค้ารายย่อย-ບุກนออก

ต้องการของลูกค้ามากยิ่งขึ้น

“ตลอดระยะเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมา เราได้วางรากฐาน ด้วยการลงทุนและพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อรองรับนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการในทุกช่องทางรองรับนโยบายก้าวเป็นผู้นำด้าน Digital Insurance”

ล่าสุด **ทิพยประกันภัย** ได้ร่วมกับบริษัทเวลธิเทคฟิน จำกัด ผู้พัฒนาแอปพลิเคชันผลิตภัณฑ์ทางการเงินบนมือถือ “WEALTHI” หรือ **เวลธิดี** พัฒนาผลิตภัณฑ์ไมโครอินซัวร์รันส์ขายกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ (PA) ราคาประหยัดเพียงปีละ 100 บาท คุ่มครอง 1 แสนบาท รวมถึงการขายพ.ร.บ.รถยนต์ ผ่านแอปพลิเคชัน เพื่อช่วยกลุ่มผู้มีรายได้น้อยได้มีโอกาสเข้าถึงการประกันภัย พร้อมขยายฐานลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้นด้วย

ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และความต้องการมากขึ้นด้วย อาทิ การออกผลิตภัณฑ์กรมธรรม์ประกันภัยโรคร้ายแรงจาก PM 2.5 หรือจากสาเหตุอื่นๆ พร้อมชดเชยต่างๆ แบบเจอปีจ่ายปี และกรมธรรม์ประกันภัยไวรัสโควิด-19 ด้วยเบี้ยประกันภัยในอัตราพิเศษ

สำหรับแผนการดำเนินงานในปี 2563 นั้น **ดร.สมพร** กล่าวว่า บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายการขยายตัวไว้สูงกว่าภาพรวมของธุรกิจประกันวินาศภัยที่น่าจะขยายตัวประมาณ 2-3% โดยยังคงเน้น

กลยุทธ์เชิงรุกตามแผนที่ได้วางไว้ รวมถึงการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อขยายฐานลูกค้าเพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ จะเดินหน้าขยายธุรกิจ ในต่างประเทศ ด้วยการมองหารูปแบบการลงทุนแนวใหม่ โดยจะพิจารณาแผนการรับประกันภัยต่อจากต่างประเทศเข้ามา หลังจากปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจาก **A.M.best** สถาบันจัดเรตติ้งของสหรัฐฯ ในระดับ A-(Excellent) ทำให้ความน่าเชื่อถือทางด้านศักยภาพในการรับประกันภัย (Capacity) เพิ่มขึ้น ซึ่งถือเป็นบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการรับประกันภัยต่อ แบบสัญญา (Treaty Reinsurance) รายใหญ่ที่สุดในไทย

ดร.สมพร กล่าวว่า ทิพยประกันภัยยังรับประกันภัยรถยนต์ยี่ห้อเซฟโรเลต โดยมีเงื่อนไขการรับประกันภัย ดังนี้ 1.การกำหนดทุนประกันภัย 80% ของราคารถยนต์ที่ซื้อ 2.ประกันภัยซ่อมอยู่ในเครือ และซ่อมห่างสำหรับรถป้ายแดงเท่านั้น 3.ขอหลักฐานประกอบการขอทำประกันภัย เช่น ใบเสร็จรับเงินที่ซื้อ-ขายรถยนต์ 4.รับประกันภัยปีต่ออายุพิจารณาทุนจากกราดราครถในตลาด ณ ปัจจุบัน

แนวทางพิจารณาจ่ายสินไหม 1.กรณีสูญหายหรือเสียหายทั้งคัน จะชดใช้ค่าสินไหมตามราคากราดราครถในตลาด ณ ปัจจุบัน 2.กรณีที่ศูนย์ CHEVROLET ปิดดำเนินการทั้งหมด ขอสงวนสิทธิ์ในการซ่อมโดยอยู่ในเครือของบริษัทฯ ■

ดร.สมพร สิบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทิพยประกันภัย หรือ TIP เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานในปี 2562 ว่า บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา โดยมีกำไรสุทธิรวม 1,863.19 ล้านบาท กำไรสุทธิต่อหุ้น 3.11 บาท เทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนกำไรสุทธิ 1,531.16 ล้านบาท กำไรสุทธิต่อหุ้น 2.55 บาท หรือกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 332.03 ล้านบาท เพิ่มขึ้นถึง 21.68%

โดยมีเบี้ยประกันภัยรับรวมทั้งสิ้น 21,846.25 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,324.42 ล้านบาท หรือ 6.45% เทียบกับ 20,521.83 ล้านบาท ประกอบด้วย เบี้ยประกันภัยอสังหาริมทรัพย์ 1,792.51 ล้านบาท เบี้ยประกันภัยทางทะเลและขนส่ง 422.61 ล้านบาท เบี้ยประกันภัยรถยนต์ 4,138.90 ล้านบาท และ เบี้ยประกันภัยเบ็ดเตล็ด 15,492.23 ล้านบาท

ดร.สมพร กล่าวว่า ปัจจัยสนับสนุนการเติบโตในช่วงปีที่ผ่านมาจากบริษัทฯ ได้ปรับนโยบายและเน้นกลยุทธ์ในเชิงรุกเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าทุกกลุ่ม โดยเฉพาะลูกค้ารายย่อย โดยได้เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้วยการนำเอาเทคโนโลยีใหม่ๆ มาตอบสนองความ